

CHUYỂN ĐỔI SỐ: hiệu quả rõ rệt từ ngành thuế

Nhờ quyết liệt đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, tập trung triển khai các giải pháp chuyển đổi số, ngành tài chính đã đạt được những kết quả tích cực. Trong đó, hiệu quả tác động rõ rệt nhất là lĩnh vực thuế.

► Thúy Nga

Tạo thuận lợi tối đa cho người dân và DN

Xác định chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi mỗi người dân, DN tích cực tham gia và thụ hưởng các lợi ích mà chuyển đổi số mang lại, thời gian qua, ngành tài chính đã đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa công tác quản lý. Trong đó, việc đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào các quy trình giải quyết công việc đã giúp chất lượng hiệu quả của các hoạt động nghiệp vụ được nâng cao, không còn tình trạng tồn đọng giải quyết hồ sơ, hạn chế ở mức thấp nhất những sai sót và rút ngắn được thời gian khi giải quyết các yêu cầu của người dân, DN. Điều này cùng với nỗ lực đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) đã tạo điều kiện thuận lợi, tiết giảm chi phí và đem lại sự hài lòng cho các tổ chức, cá nhân, DN khi tham gia giao dịch với cơ quan tài chính.

Theo thống kê, hiện tổng số DVCTT thực tế triển khai của Bộ Tài chính là 868, trong đó mức độ 1 và 2 đạt tỷ lệ lần lượt là 10,48% và 29,84%, còn lại mức độ 3 và 4 chiếm tới 59,68%. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã kết nối với hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và hoàn thành cung cấp dữ liệu 15/15 chỉ tiêu kinh tế xã hội phải báo cáo; 5/9 chỉ tiêu điều hành hàng ngày quan trọng như thu NSNN, chứng khoán, thuế, hải quan... Đến nay, hệ thống đã phục vụ rất tốt cho công tác điều hành của lãnh đạo Bộ Tài chính, cũng như cung cấp dữ liệu đầy đủ lên hệ thống thông tin, phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ.



Ảnh: THN

Hiệu quả rõ rệt nhìn từ ngành thuế

Hiệu quả thiết thực nhất trong công tác chuyển đổi số của ngành tài chính là lĩnh vực thuế. Theo đó, cùng với việc tiếp tục triển khai thực hiện các dịch vụ thuế điện tử truyền thống như khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, toàn ngành thuế đã đưa vào vận hành hàng loạt giải pháp số hóa mới trong công tác quản lý. Cụ thể, đầu tháng 4 hệ thống hóa đơn điện tử trên toàn quốc, ứng dụng eTax Mobile dành cho người nộp thuế là cá nhân, hay Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở thường trú ở Việt Nam đã được đưa vào vận hành. Với ứng dụng eTax Mobile, do được xây dựng gắn với xu thế chung của các ứng dụng di động thông minh, đã giúp cá nhân, hộ kinh doanh chủ động hơn trong việc tra cứu các thông tin về thuế TNCN, GTGT và thực hiện nghĩa vụ một cách dễ dàng, nhanh chóng mà không cần phải

đến trực tiếp, gọi điện, gửi mail cho cơ quan thuế...

Đáng chú ý, những giải pháp số hóa mà ngành thuế đang triển khai đều hướng đến đơn giản hóa thủ tục hành chính, mang lại tiện ích tối đa, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế. Theo thống kê đến ngày 4/5/2022, chỉ sau hơn 1 tháng công bố, đã có 129,4 nghìn lượt tải và cài đặt, sử dụng ứng dụng eTax Mobile, 45.866 tài khoản đăng ký giao dịch, 23.809 giao dịch qua ngân hàng thương mại với tổng số tiền trên 159 tỷ đồng. Đối với hóa đơn điện tử, đến 3/5, trên toàn quốc, đã có 643.596 DN và 37.667 hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đăng ký và sử dụng. Tổng số hóa đơn điện tử đã phát hành trên cả nước đạt khoảng 221 triệu. Đối với Cổng thông tin điện tử cho nhà cung cấp nước ngoài, kể từ ngày 21/4 đến nay đã có nhiều nhà cung cấp nước ngoài đăng ký, trong đó 5 nhà cung cấp đã khai nộp 42,3 tỷ đồng vào NSNN.

Từ những kết quả này, thời gian tới, ngành tài chính sẽ tiếp tục triển khai kiến trúc tổng thể hướng tới Bộ Tài chính số, kiến trúc mức chi tiết tại cơ quan Bộ; xây dựng, triển khai các ứng dụng, hệ thống thông tin, dữ liệu dùng chung, nền tảng công nghệ dùng chung phục vụ tích hợp, liên thông, trao đổi, chia sẻ dữ liệu trong toàn ngành tài chính và giữa Bộ Tài chính với các cơ quan, đơn vị ngoài ngành. Chuẩn hoá, điện tử hoá các quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ trên môi trường mạng, các biểu mẫu, chế độ báo cáo định kỳ; tăng cường việc gửi, nhận văn bản, báo cáo điện tử, tích hợp chữ ký số giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội và các DN; thực hiện số hoá hồ sơ, lưu trữ công việc điện tử của các đơn vị theo quy định. Đồng thời, nâng cấp, hoàn thiện Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ Tài chính, đảm bảo kết nối thông suốt, chia sẻ dữ liệu với Cổng dịch vụ công quốc gia với các giao dịch được xác thực điện tử; thực hiện đánh giá hiệu quả và đề xuất xây dựng và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính. Cùng với đó, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện và phát triển hệ thống thuế, hải quan, kho bạc, chứng khoán, dự trữ theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả và đồng bộ trên nền tảng công nghệ số, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và DN ■



Phổ biến “Đề án cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia tới năm 2030”

Ngày 13/5/2022 tại Quảng Ninh, Bộ Tài chính phối hợp cùng Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) và các ngân hàng tư vấn, hỗ trợ tổ chức hội nghị phổ biến “Đề án cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia tới năm 2030”.

Theo đánh giá của 3 tổ chức xếp hạng tín nhiệm (XHTN) là Moody’s, S&P và Fitch, thì Việt Nam đạt mức BB theo Fitch và S&P, mức Ba3 theo Moody’s. Đồng thời, cả ba tổ chức đều đánh giá Việt Nam ở triển vọng tích cực. Chính phủ Việt Nam đã thực hiện phát hành thành công 3 đợt phát hành trái phiếu quốc tế vào năm 2005, 2010 và 2014, với chi phí phát hành rẻ hơn nhiều qua các năm nhờ vào hệ số và triển vọng tín nhiệm quốc gia được cải thiện kết hợp với điều kiện thị trường vốn quốc tế thuận lợi. Việc tiếp tục cải thiện XHTN quốc gia trong thời gian tới theo mục tiêu đặt ra của đề án đóng vai trò quan trọng để cải thiện hồ sơ tín dụng của Việt Nam, tạo hiệu ứng lan toả cho toàn bộ nền kinh tế. Ngoài ra, việc nâng hạng còn góp phần nâng cao uy tín của quốc gia, gia tăng niềm tin đối với các nhà đầu tư quốc tế, bao gồm cả nhà đầu tư trực tiếp và gián tiếp vào Việt Nam. Việc củng cố các yếu tố cấu thành XHTN là động lực chính để cải thiện XHTN quốc gia.



Trước đó, ngày 31/3/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định phê duyệt “Đề án cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia tới năm 2030”. Đề án do Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan xây dựng, đã đánh giá kết quả đạt được trong công tác XHTN quốc gia giai đoạn 2013-2020 và đề xuất mục tiêu phấn đấu tới năm 2030 nâng XHTN của Việt Nam lên hạng đầu tư. Để đạt được các mục tiêu của đề án, Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy những thế mạnh về hồ sơ tín nhiệm như sức mạnh kinh tế, tài khóa, đồng thời cần tiếp tục cải thiện các chỉ tiêu về sức mạnh quản trị và thể chế, khu vực ngân hàng, DNNN, các chỉ tiêu xếp hạng toàn cầu.

Thuý Nga

Kiến nghị xử lý qua thanh kiểm tra hơn 8.168 tỷ đồng

Tính đến đầu tháng 5/2022, toàn ngành thuế đã thực hiện 11.087 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 15,1% kế hoạch năm, bằng 83,15% so với cùng kỳ; kiểm tra được 173.169 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, bằng 123,16% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng số tiền kiến nghị xử lý là 8.168,32 tỷ đồng, bằng 83,62% so với cùng kỳ. Trong đó, tổng số thuế tăng thu là 2.152,06 tỷ đồng; giảm khấu trừ 431,57 tỷ đồng; giảm lỗ 5.584,69 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 1.178,48 tỷ đồng.

Cơ quan thuế các cấp đã thanh kiểm tra 26 DN có hoạt động giao dịch liên kết; truy thu, truy hoàn và phạt 124,45 tỷ đồng; giảm lỗ 190,52 tỷ đồng; giảm khấu trừ 0,49 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 363,15 tỷ đồng. Trong đó, thanh tra, kiểm tra xác định lại giá thị trường đối với giao dịch liên kết đã truy thu 81,03 tỷ đồng, giảm lỗ 179,7 tỷ đồng, điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 361,13 tỷ đồng.

Đến nay, toàn ngành đã thực hiện 1.229 cuộc thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế GTGT, tương ứng với tổng số tiền hoàn là 8.601,28 tỷ đồng. Tổng số thuế truy hoàn và phạt là 32,57 tỷ đồng. Trong đó, truy hoàn là 25,99 tỷ đồng, phạt là 6,58 tỷ đồng, đã nộp NSNN là 32,12 tỷ đồng. **HH**